



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ ๓๓๕๑



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการอาชีพเวชกรรมตามร่างกฎกระทรวงนี้อาจมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ๒. การกำหนดวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฯ อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานจากหน่วยบริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการประเมินคุณภาพให้บริการแล้ว จึงเห็นควรให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และควรพิจารณาทบทวนการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ประเด็นที่ ๑ การรับฟังข้อคิดเห็นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเรียนว่า ในขั้นตอนการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๗ ครั้ง โดยมีผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง อีกทั้ง ในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม มีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ได้มีการประชุม...

ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบกับในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้มีหนังสือถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเชิญผู้แทน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเพื่อขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายและเว็บไซต์กรมควบคุมโรคด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้อยู่ในกระบวนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาโดยตลอด

๒. ประเด็นที่ ๒ การทบทวนวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ขอเรียนว่า เนื่องจาก หน่วยบริการที่จะให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในร่างกฎกระทรวง และเพื่อให้หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับขึ้นทะเบียนแก่หน่วยบริการ ประกอบกับได้มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและมีมติเห็นชอบให้วันที่มีผลใช้บังคับตามเดิม คือ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๑๘ (นายอรุณมา)

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalaffairs@ddc.mail.go.th